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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๖ นาฬิกา 
 นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เปิดประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 

- แจ้งเหตุขัดข้องท่ีไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาภายใน ๑๕ วัน  
จํานวน ๑๒ กระทู้ 

เรื่องด่วน  
- การประชุมวุฒิสภาเพ่ือดําเนินกระบวนการถอดถอน นายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายไกรสร  พรสุธี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ออกจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหา
ท้ังสองคนถูกยื่นเรื่องให้วุฒิสภาดําเนินการถอดถอนออกจากตําแหน่งโดยถูกกล่าวว่า อนุมัติแก้ไขสัญญาปรับ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทชินแซลเท้ิลไลท์ ให้มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ เป็นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของจํานวนหุ้นท้ังหมดโดยมิชอบ ท้ังนี้ประธานวุฒิสภาได้รับเรื่องและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
จึงได้ได้ส่งเรื่องให้ ป.ป..ช. หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดําเนินการไต่สวน 
เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไต่สวนแล้วได้จัดทํารายงานเอกสารและความเห็นของ ป.ป.ช. ท่ีมีมติชี้
มูลว่าผู้กล่าวหาผู้ใดมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ จากนั้นประธานวุฒิสภา
ได้จัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาซ่ึงได้มีการพิจารณา รวม ๕ ครั้ง ซ่ึงในวันนี้เป็นวาระการลงมติถอด
ถอนหรือไม่ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาท้ัง ๒ คน 
 ในส่วนของการลงคะแนนเป็นการดําเนินการลงคะแนนลับตามข้อบังคับการประชุม โดยประธานได้
กําหนดในการลงมติครั้งนี้จะมีบัตรออกเสียงลงคะแนน จํานวน ๒ ซอง ดังนี้ 

- ซองท่ี ๑ สีน้ําตาล ระบุชื่อ นายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี ผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๑ และ 
- ซองท่ี ๒ สีขาว ระบุชื่อ นายไกรสร  พรสุธี ผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๒ 
จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาต้องทําเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรออกเสียงลงคะแนนในบัตรออกเสียง 

ลงคะแนน โดยเลือกกาเครื่องหมายกากบาทลงในช่องสีเหลืองหน้าข้อความว่าถอดถอนหรือไม่ถอดถอน 
จากนั้นให้นําบัตรออกเสียงลงคะแนนใส่ซองแล้วนํามาหย่อนลงในหีบใส่บัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมไว้ 
โดยได้แยกออกเป็น ๒ หีบ ตามจํานวนของบัตรออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้การลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน
ออกจากตําแหน่ง มติดังกล่าวจะต้องถือเอาคะแนนไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ของ
วุฒิสภา คือไม่น้อยกว่า ๙๐ คะแนน 
 เม่ือประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการให้สมาชิกลงคะแนนเสร็จแล้วและตรวจนับคะแนนแล้วปรากฏว่าท่ี
ประชุมลงมติ ดังนี้ 
 นายสุพงษ์  สืบวงศ์ลี  ได้คะแนนถอดถอน ๗๐ คะแนน 
    ได้คะแนนไม่ถอดถอน ๕๙ คะแนน 
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 นายไกรสร  พรสุธี ได้คะแนนถอดถอน ๖๖ คะแนน 
    ได้คะแนนไม่ถอดถอน ๖๖ คะแนน 
    ได้คะแนนงดออกเสียง ๑ คะแนน 
 ประธานวุฒิสภาจึงได้ประกาศว่าเนื่องจากคะแนนถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาท้ัง ๒ ท่าน โดยแต่ละ
ท่านมีคะแนนน้อยกว่า ๙๐ คะแนน จึงให้ถือว่าท่ีประชุมวุฒิสภาลงมติไม่ถอดถอน ท้ัง ๒ ท่านออกจาก
ตําแหน่งในขณะนั้น 

เม่ือจบวาระเรื่องด่วนแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อ โดยเป็นวาระกระทู้ถาม 
ดังนี้ 
 กระทู้ถาม เรื่องแรกตั้งถามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถาม
ด่วน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือและจัดตั้งศูนย์อพยพให้กับชาวโรฮิงญา โดยกล่าวว่า 
สืบเนื่องจากข่าวชาวโรฮิงญาท่ีอพยพหนีภัยการสู้รบจากประเทศพม่าเข้ามายังภาคใต้ของประเทศไทย เพ่ือ
เดินทางไปประเทศท่ีสาม ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์จํานวนมาก โดยมีขบวนการรับจ้างนําชาว
โรฮิงญาท่ีต้องการอพยพหนีภัยจากประเทศพม่ามากักขังและควบคุมตัวไว้ตามแนวชายแดนของประเทศไทย 
จากนั้นก็ขายชาวโรฮิงญาให้กับผู้ท่ีต้องการแรงงานในประเทศเพ่ือนบ้านในราคา ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาทต่อ
คน ชาวโรฮิงญาท่ีตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากการถูกกดข่ีและ
ทารุณกรรมจากนายจ้าง การค้ามนุษย์ดังกล่าวไม่เพียงแต่ดําเนินการมาอย่างยาวนานและรุนแรงมากข้ึนเท่านั้น 
แต่ยังมีนักการเมืองท้องถ่ิน ผู้นําท้องถ่ิน นายทุนชาติต่าง ๆ ทํางานร่วมกันเป็นขบวนการข้ามชาติ และในขณะ
นี้มีสํานักข่าวต่างประเทศได้รายงานถึงการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมาก สมควรท่ีรัฐบาลจะมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดการปัญหาดังกล่าว และ
เร่งให้ความช่วยเหลือด้ามนุษยธรรม รวมถึงจัดต้ังศูนย์อพยพให้กับชาวโรฮิงญาโดยด่วน ตลอดจนหาแนวทาง
ในการดําเนินการส่งตัวไปยังประเทศท่ีสามท่ีปลอดภัย จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการจัดต้ังศูนย์อพยพให้กับชาวโรฮิงญาท่ีเข้ามาในประเทศเหมือนกับ
ท่ีเคยช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเพ่ือนบ้านหรือไม่ อย่างไร 

๒. รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ีภาคใต้ดําเนินการกับผู้อพยพชาวโรฮิงญาอย่างไร 
๓. รัฐบาลมีแนวทางในการดําเนินการกับผู้อพยพชาวโรฮิงญาในข้ันต่อไปหรือไม่ อย่างไร 

           กระทู้ถามต่อมาคือ เรื่อง ชาวโรฮิงญาในประเทศไทย ตั้งถามโดย นายประสงค์  นุรักษ์ สมาชิก
วุฒิสภา โดยกล่าวว่า จากการท่ีกระผมได้ศึกษาติดตามการอพยพของชาวโรฮิงญาซ่ึงอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่
ประเทศเมียนมาหรือพม่าท่ีเข้ามาในประเทศไทยมาเป็นเวลานานพอสมควร ได้เรียนรู้จากข่าวและประวัติของ
ชาวโรฮิงญาว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดํารงชีวิตของเขา จนไม่อาจจะอยู่ในอย่างปกติสุข จึงหาหนทางท่ี
จะไปอยู่ท่ีประเทศอ่ืนเพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า ประเทศไทยเป็นเป้าหมายหนึ่งท่ีสามารถไปถึงได้โดยง่ายเพราะระยะทาง
ไม่ไกลเกินไปท้ังทางบกและทางทะเล ท้ังยังมีการให้ข่าวว่าประเทศไทยมีงานทําและยินดีต้อนรับตลอดเวลา จะ
ไปประเทศต่อแดนคือบังคลาเทศเขาก็ไม่ต้อนรับเช่นกัน หากมุ่งหน้ามาทางตะวันออกยังมีความหวังท่ีดีกว่า
เพราะมีประเทศมุสลิมอีกหลายประเทศอยู่ด้วย จึงมีการหลั่งไหลของชาวโรฮิงญาเข้าประเทศบริเวณชายแดน
ด้านตะวันตกเป็นจํานวนมากอย่างต่อเนื่องท้ังทางบกและทางทะเล ท่ีปรากฏหลักฐานคือท่ีจังหวัดตากและ
จังหวัดด้านทะเลอันดามัน โดยเฉพาะท่ีจังหวัดระนองและสตูล ประเทศไทยไม่ได้เปิดให้ชาวโรฮิงญาเข้า
ประเทศโดยไม่ผ่านข้ันตอนของกฎหมาย แต่ด้วยเหตุผลทางด้ามนุษยธรรมจําต้องให้การพักพิงไปก่อนและ
ปฏิบัติเช่นนั้นตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้มีชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยโดยชอบด้วยกฎหมายนับหม่ืนคน 
ถึงข้ันมีสมาคมสิทธิมนุษยชนโรฮิงญาและสมาคมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยข้ึนแล้ว ในช่วงนี้ซ่ึงพ้นหน้ามรสุม
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ด้านทะเลอันดามัน ทําให้ชาวโรฮิงญาเดินทางออกจากประเทศเมียนม่าและเข้าประเทศไทยมากข้ึนจะมี
จุดหมายปลายทางท่ีไหนหรือไม่ก็ตาม ระยะ ๒๐ วันแรกของเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าท่ีไทยได้ควบคุมตัว
และปฏิบัติดูแลอย่างดีกว่า ๑,๐๐๐ คน ซ่ึงคราวนี้แตกต่างไปจากคราวก่อน ๆ คือมีผู้หญิงและเด็กร่วมเดินทาง
มาด้วยเป็นจํานวนมาก ซ่ึงกระผมได้ไปเยี่ยมสังเกตการณ์ท่ีศูนย์ควบคุมหลายแห่ง เช่น ท่ีบ้านเด็กสงขลาและ
ตามสถานท่ีควบคุมแห่งอ่ืน ๆ ได้รับคําตอบว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากการตอบคําถามผ่านทางล่าม ถึงจะ
อย่างไรก็ตามทําให้ประเทศไทยเป็นท่ีจับตามองโดยต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอย่างมาก ยิ่งมีข่าว
เก่ียวกับการค้ามนุษย์รวมอยู่ด้วยท้ังท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐและเครือข่ายค้ามนุษย์ ย่อมเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อ
ภาพลักษณ์ทางเสียหายของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลจะต้องให้ความสนใจปัญหาเก่ียวกับเรื่องนี้โดยรอบ
คอบรวดเร็วเพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องของสังคมโลก จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลได้มีข้อมูลเรื่องการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาท่ีเก่ียวข้องกับประเทศไทยอย่างไร หรือไม่ 
๒. รัฐบาลมีความกังวลด้านความม่ังคงอย่างไร หรือไม่ ต่อข้อมูลซ่ึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผย

ว่าชาวโรฮิงญาในประเทศไทยมีความเก่ียวข้องกับกลุ่มผู้ก่อการไม่สงบในพ้ืนท่ีภาคใต้และการใช้
ยาเสพติด 

๓. รัฐบาลได้มีการประสานงานหรือและเจรจากับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาเหล่านี้อย่างไร 

จากนั้นรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายได้ตอบชี้แจง 
พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการจัดต้ัง 

ศูนย์อพยพชาวโรฮิงญา แต่ได้มีการช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ดูแลความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม และมอบหมายให้สภาความม่ันคงแห่งชาติดูแล
บูรณาการงานดังกล่าว ส่วนหน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ีภาคใต้ได้ดําเนินการกับผู้อพยพชาวโรฮิงญา โดยแยกท่ีพัก
ชาย-หญิง บริการอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม กระทรวงสาธารณะสุขดูแลสุขภาพของผู้อพยพ ขณะนี้รัฐบาล
ได้หารือในระดับภูมิภาคและหารือกับประเทศเมียนมาร์เพ่ือป้องกันการเดินทางออกนอกประเทศของโรฮิงญา 
กลุ่มใหม่ มีการทําประชาสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจว่าไทยได้ดําเนินการตามหลัก
สิทธิมนุษยชนทุกประการ ส่วนกรณีข้อห่วงใยว่าชาวโรฮิงญาจะเข้าไปเก่ียวข้องกับขบวนการยาเสพติดหรือไม่
นั้นภาครัฐได้เข้าไปดูแลและสืบสวนแล้วยังไม่ปรากฏว่าชาวโรฮิงญาเข้าไปเก่ียวข้องแต่ประการใด แต่ได้เฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะได้รับขอเสนอแนะของผู้ตั้งกระทู้ถามไว้พิจารณาต่อไป 
 กระทู้ถามเรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งถามโดย นายสิทธิ
ศักดิ์  ยนต์ตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งได้แผ่กระจายไปท่ัวประเทศ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเก็บน้ําได้ไม่ดี จึงมีพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งจํานวนมาก 
โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ท่ีปีนี้ได้รับผลกระทบรุนแรงท่ีสุดในรอบ ๓๐ ปี จังหวัดต้องประกาศเป็นพ้ืนท่ีภัยแล้ง 
ท้ัง ๑๘ อําเภอ น้ําในเข่ือนลําปาวซ่ึงเป็นแหล่งน้ําท่ีสําคัญท่ีสุดในจังหวัด มีน้ําน้อยท่ีสุดต้ังแต่มีเข่ือนมา ปัจจุบัน
ระดับน้ําอยู่ประมาณ ร้อยละ ๑๓ หรือ ๒๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ ๑,๙๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ทํา
ให้ไม่สามารถทํานาปรังได้ท้ังจังหวัด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของประชาขนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่น้อย
กว่า ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ล้านบาท ท้ังยังส่งผลให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และแม้ว่า
รัฐบาลและจังหวัดจะพยายามระดมความช่วยเหลือโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลแจกจ่ายน้ําให้กับประชาชน แต่ก็
ทําได้ในวงจํากัดเท่านั้น เนื่องจากมีปัญหาด้านกําลังคนและงบประมาณ ภัยแล้งในปีนี้นอกจากจะเกิดจาก
ปริมาณน้ําฝนท่ีน้อยกว่าทุกปีแล้วยังมาจากการบริหารจัดการของเข่ือนลําปาวท่ีไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
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วางแผนแก้ปัญหาเรื่องน้ําในระยะยาวท่ีไม่ดีพอ สมควรท่ีรัฐบาลจะมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงมีมาตรการในการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดกาฬสินธุ์หรือไม่ อย่างไร 
๒. รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และภัยน้ําท่วมอย่างยั่งยืน

หรือไม่ อย่างไร 
๓. รัฐบาลมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ําในเข่ือนลําปาวให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม่ อย่างไร 

และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการจัดการน้ําให้ประชาชนทราบหรือไม่ ตลอดจนมีนโยบายให้
มีกรรมการในการบริหารจัดการน้ํา รวมถึงให้จังหวัดและประชาชนมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร 

จากนั้นรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายได้ตอบชี้แจง 
นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ กล่าวว่าได้ประกาศ
ให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งกว่า ๑,๐๐๐ ครัวเรือน ได้ใช้งบกลางในการช่วยเหลือ ดังนี้ 
- ซ้ือถังน้ําแจกจ่ายประชาชน 
- ทําโครงการสร้างงานให้ประชาชนโดยจ้างทําฐานรองถัง 
- ใช้รถสูบจ่ายน้ําในระยะไกลบริการประชาชน 
- พัฒนาแหล่งน้ําบาดาล ๕๐ บ่อ 
นายศิริวัฒน์  ขจรประสาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงเก่ียวกับ
การดําเนินการบริหารจัดการน้ํา เช่น การกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยเน้นในเรื่องของการป้องกันภัย
แล้งอย่างถาวร โดยระบบโครงท่อน้ํา ระบบกระจายน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทําสระประจํา
หมู่บ้าน ส่วนการบริหารน้ําในเข่ือนลําปาวนั้น ได้มอบหมายให้กรมชลประทานท่ี ๖ ดําเนินการ โดย
คํานึงถึงการใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและเป็นธรรม 

 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างอาคารสถานีตํารวจ ๓๙๖ แห่ง  ตั้งถามโดย                
นายวันชัย  สอนศิริ  สมาชิกวุฒิสภา  กล่าวว่า 

 ตามท่ีปรากฏว่า การก่อสร้างอาคารสถานีตํารวจ จํานวน ๓๙๖ แห่ง มูลค่า ๕,๔๘๔ ล้านบาท ของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีความไม่ชอบมาพากล บ้างก็ว่าเข้าข่ายฮ้ัวประมูลเพราะมีการรวบสัญญามาเป็น
สัญญาเดียว ทําให้การก่อสร้างเป็นปัญหาดังท่ีปรากฏเป็นข่าว นอกจากนี้ บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น จํากัด ผู้ชนะการประมูลก่อสร้างก็โต้แย้งว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
คู่สัญญาท่ีไม่สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างได้ทันตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา จึงเป็นอุปสรรคในการทํางานทําให้
ล่าช้าและมิอาจปฏิบัติตามสัญญาได้นั้น โดยอ้างว่าเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นมิได้เกิดจากการกระทําของบริษัท ท่ีสําคัญ
สถานีตํารวจในท้องท่ีต่าง ๆ ท่ีถูกผู้รับเหมาท้ิงงานไปนั้นมีสภาพและความเป็นอย่างบางแห่งน่าอดสูไม่เหมาะสม
กับการท่ีจะให้บริการประชาชน บางท่ีบางแห่งถึงกับปล่อยให้เป็นท่ีอุจจาระของสุนัขหรือปล่อยให้สิ่งก่อสร้าง      
ท่ียังไม่เสร็จโผล่ท่ิมตําความรู้สึกของท้ังตํารวจและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง บางท่ีบางสถานีก็ต้องไปขออาศัย
พ้ืนท่ีอ่ืนทําการ เช่น สถานีตํารวจภูธรท่าช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีต้องใช้ห้องแถวเป็นท่ีทํางานกว่า         
๒ ปี สถานีตํารวจพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี ต้องใช้อาคารห้องประชุมท่ีทําการมากว่า ๑ ปี และท่ีสถานี
ตํารวจภูธรบัวสว่าง จังหวัดสกลนคร ต้องใช้ศาลาท่ีพักของประชาชนมาเป็นท่ีปฏิบัติงาน ยิ่งในช่วงฤดูฝนลม
กรรโชกแรงโดยฝนสดเสียหายจนเข้ามาอยู่ไม่ได้ อีกท้ังท้องท่ีอ่ืน ๆ ท่ีต้องอาศัยพ้ืนท่ีวัด ใต้ต้นไม้ อบต.เพิงหมาแหงน 
เพ่ือทํางานแทนมากว่า ๒ ปีแล้ว  นอกจากนี้ ยังมีข้อกล่าวหาและข้อโต้แย้งของบุคคลและหน่วยงานกล่าวหา
และโต้แย้งกันไปมา และยังไม่มีทีท่าท่ีชัดเจนต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า 
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๑. ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นอย่างไร มีการทุจริตต่อการดําเนินการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และ              
ข้อโต้แย้งของแต่ละฝ่ายรับฟังได้หรือไม่ เพียงพอ และความคืบหน้าของคดีปัจจุบันเป็นอย่างไร 

๒. รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร และกรณีสถานีตํารวจท่ียังไม่มีท่ีทําการจะแก้ไขปัญหา          
อย่างเร่งด่วนให้ได้อย่างไร 

๓. รัฐบาลจะมีมาตรการในการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดข้ึนเช่นกรณีนี้อีกต่อไปได้อย่างไร 

 รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายตอบกระทู้ 
 พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก  รองนายกรัฐมนตรี  ตอบชี้แจง  โดยกล่าวว่า เป็นจริงตามท่ีผู้ต้ัง
กระทู้กล่าวมาข้างต้น ส่วนการสร้างสถานีตํารวจและอาคารท่ีพัก ได้มีการอนุมัติต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 
ใช้วงเงินกว่า ๖ พันล้านบาท ต่อมารองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ให้ดําเนินการประมูลแบบ อี ออกชั่น โดยมี
ผู้เสนอราคาตํ่าสุดในราคากว่าห้าพันล้านบาท  กําหนดเวลาการทํางานให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๕ ต่อมาทางการ
ได้ขยายเวลาไห้ ๓ ครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างดังกล่าวอ้างว่าประสบปัญหาจากอุทกภัย อย่างไรก็ตามผลการ
ดําเนินการปรากฏว่ามีความล่าช้ามาก  มีความคืบหน้าเพียง ๑๒เท่านั้น  ดังนั้น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึง
ได้ยกเลิกสัญญาเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๖  ส่วนผู้กระทําความผิดนั้นมีท้ังนักการเมือง ข้าราชการ และเอกชน 
ขณะนี้ได้ส่งสํานวนในส่วนของนักการเมืองและข้าราชการให้ ป.ป.ช.แล้ว ส่วนการแก้ไขปัญหาด้านอาคาร
สถานท่ีทํางานของตํารวจนั้นได้ดําเนินจัดเช่าอาคารสถานท่ีเป็นท่ีทํางานชั่วคราว รวมท้ังมีการปรับปรุงสถานท่ี
ราชการเก่าเป็นสถานีตํารวจ ปัจจุบันสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้แยกสัญญาการก่อสร้างแต่ละหลัง โดยทยอย
ก่อสร้างตามสัญญาท่ีกําหนด คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายใน ๑ ปี ท้ังนี้ได้มีมาตรการป้องกันปัญหาใน
อนาคต คือการมีมาตรการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต่อไป 

 กระทู้ถามเรื่อง การให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายและการดูแลสวัสดิการข้าราชการ
ตํารวจ  ตั้งถามโดย พันตํารวจเอก สนทยา  แสงสาว  สมาชิกวุฒิสภา  กล่าวว่า 

 ตามท่ีรัฐบาลได้ดําเนินการย้ายผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พลตํารวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี           
ไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความ่ันคงแห่งชาติ ภายหลังท่ีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นาน แม้จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า พลตํารวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี จะสมัครใจซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๖๒ ท่ีกําหนดว่า การโอนข้าราชการตํารวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนจะกระทําได้เม่ือเจ้าตัวสมัครใจก็ตาม แต่สังคมยังเคลือบแคลงใจว่าความสมัครใจนั้นมีแรงกดดัน
หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองหรือไม่ และการดําเนินการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อผู้ดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติคนเดิมอีกด้วย เหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดข้ึนในทุกรัฐบาลส่งผลกระทบต่อขวัญ
และกําลังใจของข้าราชการตํารวจท่ัวประเทศ และท่ีสําคัญก็คือได้กระทบต่อศักด์ิศรีองค์กรตํารวจและความ
น่าเชื่อถือของพ่ีน้องประชาชนว่าข้าราชการตํารวจนั้นปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประชาชนหรือเพ่ือนักการเมือง เพราะ
องค์กรตํารวจถือเป็นต้นธารแห่งประบวนการยุติธรรมท่ีต้องอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคน           
ซ่ึงสิ่งท่ีจะสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ข้าราชการตรวจอีกประการคือ การดูแลสวัสด์ิการไม่ว่าจะเป็น
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิต ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ค่าอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ 
รวมถึงการดูแลสวัสดิการข้าราชการตํารวจท่ีเกษียณอายุราชการแล้ว ซ่ึงบุคคลเหล่านี้ถือเป็นผู้เสียสละ           
เพ่ือประเทศชาติ หลายท่านได้ใช้ชีวิตเม่ือเกษียณอายุราชการแล้วอย่างลําบาก ประเด็นเหล่านี้รัฐบาลต้องให้
ความสําคัญและแก้ไข เพ่ือให้องค์กรตํารวจโปร่งใส มีศักด์ิศรี และเป็นท่ีพ่ึงของพ่ีน้องประชาชน อีกท้ังต้องเร่ง
สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ราชการตํารวจท่ัวประเทศ จึงขอเรียนถามว่า 
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๑. รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นองค์กรท่ีดํารงอยู่อย่างมีเกียรติ           
มีศักด์ิศรี โปร่งใสปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร 

๒. รัฐบาลมีนโยบายในการดูแลข้าราชการตํารวจ รวมถึงข้าราชการตํารวจท่ีเกษียณอายุราชการให้มี
สวัสดิการท่ีดีข้ึนหรือไม่ อย่างไร 

๓. รัฐบาลมีนโยบายหรือแผนดําเนินงานท่ีจะสนับสนุนข้าราชการตํารวจท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกด้วยทุนตนเอง ให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่งเหมาะสมตามคุณวุฒิ อีกท้ังจะมีแผน
ดําเนินการท่ีชัดเจนในการสนับสนุนข้าราชการตํารวจท่ีใกล้จะเกษียณอายุราชการ ให้มีความก้าวหน้า            
ในตําแหน่งเช่นเดียวกันหรือไม่ อย่างไร 

รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายตอบกระทู้ 
พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก  รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า เนื่องจากสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ หากหน่วยใดกระทําการไม่ถูกต้องก็อาจถูกร้องเรียน โดยในหลักกฎหมายแล้ว
ไม่สามารถทําได้ ได้มีการกระจายอํานาจในการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจให้มีความเหมาะสม การพิจารณาให้
ความเห็นชอบของ กตร. มีคณะกรรมการ สําหรับข้าราชการตํารวจท่ีเกษียณอายุแล้วจะได้รับสวัสดิการ
เพ่ิมเติมจากสวัสดิการเดิม เช่น อบรมการดูแลสุขภาพ จัดทําเว็บไซต์กลุ่มเกษียณอายุ เพ่ิมเงินฌาปนกิจ เป็น
ต้น และการสนับสนุนข้าราชการตํารวจให้มีความก้าวหน้านั้น ทาง สตช.จะปรับอัตราเงินค่าตอบแทนสําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีใช้ทุนตนเอง   รวมท้ังจะได้ขอรับคําแนะนําของผู้ต้ัง
กระทู้ไว้พิจารณา 

เม่ือจบกระทู้ถามแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมต่อในวาระเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณา       
เสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณา เรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้างอํานาจบริหารราชการไทย” ซ่ึงคณะกรรมาธิการ
การปกครอง พิจารณาเสร็จแล้ว ซ่ึงท่ีประชุมวุฒิสภาเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว 

จากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องท่ีค้างพิจารณา ดังนี้ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๒ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา 

๑๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒) 
- รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (ตามมาตรา ๑๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒) 

- รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจําปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ (ตามมาตรา ๑๕ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 ในการพิจารณารายงานดังกล่าว มีสมาชิกวุฒิสภาประสงค์อภิปรายรายงานหลายท่าน ส่วนใหญ่       
ท้วงติงการเขียนสรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีขัดต่อสิทธิมนุษยชนว่า ควรเขียนให้ตรงกับข้อเท็จจริง รวมถึง           
มีข้อเสนอแนะหลายประการ  จากนั้น นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  ตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
ได้ชี้แจงสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ จนได้เวลาพอสมควรแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกวุฒิสภามีข้อสังเกตต่อรายงาน
ดังกล่าวแตกต่างกัน โดยบางท่านมีเห็นว่าควรให้กรรมการสิทธิมนุษยชนนํารายงานไปปรับปรุงใหม่ เพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาด ในรายงานและให้นํารายงานส่งให้วุฒิสภาอีกครั้ง สมาชิกบางท่านเห็นว่าเป็นเรื่องการรับทราบ
เพียงอย่างเดียว  ดังนั้น รายงานดังกล่าวไม่ต้องส่งกลับมาให้วุฒิสภาอีก  อย่างไรก็ตามมีผู้เสนอให้ส่งรายงาน
ดังกล่าวให้วิปวุฒิสภาพิจารณาเพ่ือหารือหาทางออกในเรื่องดังกล่าว ขณะท่ีสมาชิกบางท่านไม่เห็นด้วยกับ
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ข้อเสนอดังกล่าว ในท่ีสุดประธานวินิจฉัยว่าควรฝากข้อสังเกตของสมาชิกท้ังหมดให้กรรมการสิทธิมนุษยชน
ดําเนินการต่อไป  จากนั้นสั่งปิดประชุมในเวลา ๑๖.๓๒ น. 
 
 
     

  

 

 

  


